

สาร

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

เรื่อง ระเบียบศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับจดแจ้ง ส่วนราชการและองค์การด้านเด็ก เยาวชน สตรี หรือครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๙

เรียน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และบุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร

โดยที่มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีหน้าที่รับจดแจ้งส่วนราชการ และองค์การด้านเด็ก เยาวชน สตรี หรือครอบครัว ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานด้านแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ด้านการ สังคมสงเคราะห์ หรือด้านให้คำปรึกษาแนะนำร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวแห่งท้องที่นั้น ๆ ซึ่ง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้ออกระเบียบศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการในการรับจดแจ้งส่วนราชการและองค์การด้านเด็ก เยาวชน สตรี หรือครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การรับจดแจ้งส่วนราชการและองค์การต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. ส่วนราชการและองค์การด้านเด็ก เยาวชน สตรี หรือครอบครัวที่ประสงค์จะขอจดแจ้ง ให้ยื่นแบบคำขอรับรองการจดแจ้งตามแบบพิมพ์ท้ายสารนี้ พร้อมสำเนา ๑ ชุด กรณีศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดให้ยื่นต่อส่วนช่วยอำนวยการหรือส่วนงานที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย เสร็จแล้ว ให้เสนอผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนั้น ๆ พิจารณาว่าจะรับจดแจ้งหรือไม่

เมื่อมีการรับจดแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รายงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว กลางทราบ โดยระบุหมายเลขทะเบียนรับจดแจ้งไปด้วย พร้อมทั้งออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่ขอ จดแจ้ง และศูนย์ให้คำปรึกษาประจำศาลนั้น ๆ ทราบ เสร็จแล้วให้ศูนย์ให้คำปรึกษาประจำศาลนั้น ๆ มีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวแก่ผู้พิพากษาประจำบัลลังก์ต่างๆ ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประสานการประชุม และนักจิตวิทยาทราบต่อไป

๒. ให้ศาลที่รับจดแจ้งส่วนราชการและองค์การด้านเด็ก เยาวชน สตรี หรือครอบครัว ที่ครบหนึ่งปี ประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานที่ได้รับจดแจ้งในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู สังคมสงเคราะห์ หรือรับคำปรึกษาแนะนำ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี ทั้งนี้ หากผลการ ดำเนินการไม่เป็นที่พอใจให้ศาลนั้นมีอำนาจเพิกถอนการจดแจ้งได้

/การเพิกถอน...

การเพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งให้รายงานให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลางทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป



(นายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ)
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙